

ล้งหาที่ใหม่ไม่กระทบสวล.  
สร้าง‘บ้านพักศาลภาค5’  
ล้ง20ชื่อร่วมถกรือ-ฟื้นฟู

จนท.นำคณะเข้าสำรวจสภาพ  
พื้นที่บ้านพักตุลาการ เครือข่ายฯ  
ล้งชื่อคณะกรรมการร่วม 20 คน  
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม-จัดการ  
ล้งก่อสร้าง (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

บ้านพักศาล

‘บักตู’ล้งหาที่อยู่ใหม่ให้ศาล

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ถึงการแก้ปัญหาบ้านพักตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ว่า วันนี้ได้ข้อสรุปหลังมีการหารือร่วมกันโดยให้มีการปลูกป่า ให้มีแผนงานที่ชัดเจน ได้มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทหาร กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมในแผนงานดังกล่าวให้ทันฤดูฝนนี้ จะพยายามหาต้นไม้ที่โตเร็ว และกลมกลืนกับภูมิประเทศ

“ผมมีคำสั่งไปว่าไม่ให้อยู่โดยแน่นอนแน่ชัด ได้ให้คณะกรรมการไปจัดหาพื้นที่ใหม่ เพราะเป็นสิทธิของข้าราชการที่ต้องมีบ้านพักอาศัยตามกฎหมาย รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลสวัสดิการตรงนี้ อย่าไปมองว่าชาวบ้านยังไม่มีเลย แล้วข้าราชการต้องมี ก็เขาเป็นข้าราชการไม่เช่นนั้นทุกคนถ้าอยากมีต้องสอยให้ได้เป็นข้าราชการแล้วโตขึ้นมาจะมีบ้าน แต่บางคนก็ยังไม่มีความรู้ รัฐบาลสร้างให้หมดมันไม่ได้ ต้องเสียค่าเช่าบ้าน” นายกษกล่าว

โยนกก.ชี้ขาดรือ-หาคนรับผิดชอบ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ส่วนการหาพื้นที่ใหม่เน้นกำลังพิจารณาพื้นที่ ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หายาก แต่ต้องหาให้ได้ ขณะเดียวกันต้องพิจารณาแบบก่อสร้างให้อยู่ในกรอบกติกาที่กำหนด ถือเป็นกาแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี คือแก้ปัญหาด้วยหลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

“ผมไม่อาจจะรับเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ขึ้นมาอีก เรื่องเก่าแก้ไขได้เสียก่อน ขอให้ไว้เนื้อเชื่อใจ ในเมื่อผมไม่ให้ใครอยู่ก็ไม่ได้ใครอยู่ เรื่องจะรือไม่รือคณะกรรมการไปว่ากันมา ถ้าจะรือต้องหาผู้รับผิดชอบมาให้ได้ เพราะเป็นงบประมาณของแผ่นดิน มันอาจจะบานปลายสู่การตรวจสอบย้อนหลังไปอีกเยอะ ต้องทำต่อไป” นายกษกล่าว

ครม.ตักกลับร่างพร.บ.ชุมชนฯ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงการพิจารณาร่างพร.บ.ป่าชุมชนของ ครม.ว่า เรื่องนี้ ครม.มีมติรับทราบไปก่อน เพราะต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้บางพื้นที่ที่ประชาชนเรียกร้องมาอาจจะไปทับซ้อนกับเอกสารสิทธิ ที่ดินของกรมธนารักษ์ หรือที่ของทางราชการ ซึ่งต้องไปดูแยกแยะให้ชัดเจน ในเรื่องกฎระเบียบกฎกระทรวงต่างๆ ด้วย ถ้าตรงไหนทำได้ตนก็จะให้ทำเร่งรัดดำเนินการให้โดยเร็ว คงใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ในการนำกลับมาเสนอเข้าหารือในที่ประชุม ครม.อีกครั้ง

‘สุวพันธุ์’แจงครม.ผลบ้านศาล

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้เจรจาแก้ไขปัญหา

กรณีบ้านพักตุลาการที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่า ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ทราบถึงมาตรการแก้ปัญหาบ้านพักตุลาการที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดยรายงานว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมเรื่องดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีความคืบหน้าว่ากำลังพิจารณาเสนอตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกปัญหาและจะประกอบด้วยคณะทำงานอีก 2 ชุด ประกอบด้วย คณะทำงานเพื่อวางแผนฟื้นฟูระบบนิเวศและฟื้นฟูพื้นที่ อีกชุดหนึ่งเป็นคณะทำงานเพื่อพิจารณาดำเนินการ เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและการทำป่าให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ทุกอย่างให้ดำเนินการในพื้นที่และเป็นไปตามที่เจรจาตกลงกันเอาไว้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการและคณะทำงานดังกล่าวประกอบด้วยหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายประชาชน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้จะต้องพิจารณายกเลิกมติ ครม.เดิมบ้างหรือไม่ นายสุวพันธุ์กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบในเรื่องดังกล่าวได้ แต่เมื่อมีคณะกรรมการชุดที่กำลังจะตั้งขึ้นแล้ว จะให้เขาดำเนินการต่อไปว่าจะมีแนวทางอย่างไร อย่างไรก็ตาม มีหลายเรื่องที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ เช่น ต้องมีพื้นที่รังวัดให้ชัดเจน ส่วนจะทำอย่างไรต่อไปกับพื้นที่นั้น ทั้งหมดมีกลไกอยู่แล้ว เชื่อว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย

นำคณะสำรวจสภาพบ้านพักศาล

เวลา 10.30 น. นายชาติชาย นาคทิพวรรณ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) นำคณะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เข้าพื้นที่เขตก่อสร้างบ้านพักตุลาการ เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดและสำรวจสภาพพื้นที่จริง ก่อนที่จะเข้าไปฟื้นฟู โดยเฉพาะการจะไปปลูกป่าตามโครงการราษฎร-รัฐ

ร่วมใจ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ตามที่  
วางกำหนดเวลาไว้ก่อนหน้านี้ โดยไม่อนุญาต  
ให้สื่อมวลชนติดตามเข้าไปทำข่าวแต่อย่างใด

นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ประธานชมรมรม  
บิน ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอย  
สุเทพ เปิดเผยว่า หลังจากนายสุวพันธุ์ ตันยุ  
วรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้  
ลงพื้นที่ประชุมกับตัวแทนเครือข่ายเมื่อวันที่ 6  
พฤษภาคมที่ผ่านมา และได้ข้อสรุปแนวทางการ  
ฟื้นฟูหมู่บ้านป่าแห้วแล้วนั้น ขณะนี้มีความคืบ  
หน้าในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ  
แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้ว โดยมีการ  
ประชุมกันไว้แล้วที่จังหวัดเชียงใหม่

### **สำนักนายกฯตั้งคณะทำงาน2ชุด**

“ขณะนี้ทราบว่าสำนักนายกรัฐมนตรีให้ตั้ง  
กรรมการชุดใหญ่ก่อน แล้วให้แยกเป็นคณะ  
ทำงาน 2 ชุด ซึ่งก็คือ คณะทำงานฟื้นฟูสภาพ  
แวดล้อมและคณะทำงานจัดการสิ่งปลูกสร้าง  
เพื่อคืนป่าสภาพสมบูรณ์ดังเดิม คาดว่าวัน  
นี้ น่าจะเป็นร่างที่ชัดเจน อยากฝากถึงพี่น้อง  
ประชาชนที่รอคอยคำตอบว่าบ้านเมืองมีชื่อ  
มีแปะ หลายคนอาจข้องใจเพราะไม่มีการ  
รื้อ ทูบ หรือเดขว่าง (ทูบทั้ง) และเข้าใจไปว่า  
เครือข่ายถูกเขาหลอก ขอให้สบายใจ ผมรู้สึก  
ตัวแน่นๆ แต่ต้องใจเย็น เพราะการรื้อ ทูบ หรือ  
เดขมันง่าย แต่ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง เพราะการ  
แก้ไขต้องเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการ  
ทางกฎหมาย ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าใคร

อยากทุบ อยากรื้อ อยากเผา ก็ทำได้ตราบเท่า  
ที่กฎหมายอยู่นอกกฎหมาย เหมือนที่เคยเกิดเมื่อ  
หลายปีที่ผ่านมา ซึ่งก็เห็นแล้วว่าเป็นการสร้าง  
ความรำวามานในสังคมและประเทศให้มากขึ้น  
ไปอีก” นายธีระศักดิ์กล่าว

นายธีระศักดิ์กล่าวว่า คณะทำงานฟื้นฟู  
จะแบ่งการทำงานในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง  
หรือระยะที่รื้อย้ายอาคาร และระยะยาวภาย  
หลังจากรื้อสิ่งปลูกสร้าง ส่วนคณะทำงาน  
จัดการสิ่งปลูกสร้าง หรือที่เครือข่ายเรียก  
สั้นๆ ว่าคณะกรรมการรื้อย้าย จะมีตัวแทน  
เครือข่ายและนักวิชาการรวมทั้งตัวแทนจาก  
สภาวิศวกรรมสถานเข้าไปร่วมด้วย ซึ่งชาว  
เชียงใหม่มีหน้าที่จะต้องคอยติดตามและร่วม  
กันฟื้นฟูพื้นที่ป่าแห้วอย่างต่อเนื่องและแบบ  
เกาะติด การ “รื้อ” เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น  
แน่นอน แต่ต้อง “รื้อ” อย่างถูกกฎหมายให้  
สมกับที่บ้านเมืองมีชื่อมีแปะ ขอให้เครือข่ายและ  
ชาวเชียงใหม่จับตาดูอย่างใกล้ชิด ถ้ารัฐบาลเบี้ยว  
ก็จะออกมาต้านทั่วเมืองแน่นอน

### **เครือข่ายส่ง20ชื่อร่วมฟื้นฟู-รื้อ**

ขณะที่ น.ส.ลักขณา ศรีหงส์ กลุ่มเชียงใหม่  
เขียว สวย หอม กล่าวว่า ในส่วนของเครือข่าย  
ส่งรายชื่อ คณะทำงาน (ร่วม) เพื่อฟื้นฟูสภาพ  
แวดล้อม ไปรวม 12 คน ประกอบด้วย นาง  
พิมพ์สุชา สมมิตรวศุฒิ เครือข่าย ทสม.รอบ  
ดอยสุเทพ-ปุย นายเดโช ไชยทัพ มูลนิธิเพื่อการ  
พัฒนาที่ยั่งยืน นายจตุภูมิ มีเสนา หน่วยวิจัย

การฟื้นฟูป่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ นายประศักดิ์ ถาวรยุดิگانต์ ชมรม เพื่อตอยสุเทพ นางทัทยา อุนสรราชกิจ ชมรม อักษรราชชีพ นายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล มูลนิธิ พัฒนภาคเหนือ น.ส.เปล่งศรี ทอง/อ่อน เครือ ช่างเชียงใหม่เขียว สวย หอม นายอาณัติ คลัง วิเชียร เครือช่างชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ นาง นลิน อินทรนันท์ บ้านคิตาทาน นายชัยเลิศ โพธิ ชาติ สมาคมคนเหนือ นางปลายอ้อ ทองสวัสดิ์ สภาเมืองสีเขียว และนายหฤษฎ์ ชาวสุทธิ คณะ ทำงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าตอยสุเทพ

น.ส.ลักษณา กล่าวอีกว่า ส่วนคณะทำงาน (ร่วม) ดำเนินการกับสิ่งก่อสร้างเพื่อให้พื้นที่ เป็นป่าสมบูรณ์ 8 คน ประกอบด้วย นายธีระ ศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืน พื้นที่ป่าตอยสุเทพ/ชมรมรมบินเชียงใหม่ นาย ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ กลุ่มสืบสานล้านนา นาย บัณรส บัวคัลลี ภาศิคนอกเชียงใหม่ นางคำศรีดา แบนไทย กลุ่มแฮกเกอร์เชียงใหม่ นายโชติพัฒน์ ศรีรักกิตพงษ์เดช เครือช่างวิศวกรรักษ์ป่า นาย โพลีรัฐ พาณิชย์กุล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ นายบรรจง สมบูรณ์ชัย (หมอดันไม้) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้แทน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

### เสนอป่าเข้าไปอยู่ในอุทยานฯ

“ในแง่ของคณะทำงานควรมีอำนาจหน้าที่ ชัดเจนในการขอข้อมูล เข้าพื้นที่ เพื่อเอื้อ ให้การทำงานเดินหน้าไปได้อย่างเต็มที่และเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม เพราะปัจจุบันยังมี ข้อจำกัดอยู่ หากเทียบกับคณะกรรมการสิทธิจะ ขอข้อมูลที่ต้องการได้ จึงอยากให้รัฐมนตรีระบุ กรอบอำนาจหน้าที่มาให้ชัดเจน การทำงานของ คณะทำงานร่วมจะทำควบคู่ไปกับการเปิดเวที

สาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นของการฟื้นฟูป่า อย่างที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะผลักดันให้เกิด การจัดการป่าร่วมกันระหว่างรัฐและประชาชน ในความเห็นส่วนตัวเห็นว่า การฟื้นฟูควรเกิดขึ้น หลังจากจัดการกับสิ่งก่อสร้างไปแล้ว เพื่อให้ป่า กลับมาสมบูรณ์ได้จริงตามสภาพ” น.ส.ลักษณา กล่าว

ทั้งนี้ นายชัชวาล ทองดีเลิศ กลุ่มสืบสาน ล้านนา กล่าวว่า พยายามเสนอแนวคิดใหม่ นั้นคือ โค แมเนจเม้นต์ โดยให้ผนวกป่าเข้าไป อยู่กับอุทยานแห่งชาติ เพราะอุทยานฯมีงบประมาณ และกำลังคน แต่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการป่าร่วมกัน และนายไช โชย ทัพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หนึ่งในคณะ ทำงานฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เคยทำได้ผลดีใน เขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง มาแล้ว ซึ่งน่าจะนำมาทำเรื่องในการฟื้นฟูบ้านพัก ตูลาการ และสภาพป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ ตอยสุเทพ-ปุย ต่อไปในอนาคตได้ เชื่อว่าจะดี กว่าการกันเป็นป่าชุมชนแล้วให้ประชาชนดูแล

### ธนารักษ์ล้างรังวัดพื้นที่ป่า

นางสาวอมรรัตน์ กล้าพลบ รองอธิบดีกรม ธนารักษ์ ในฐานะโฆษกกรมธนารักษ์ กล่าวถึง โครงการบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 บน พื้นที่ป่าเชิงตอยสุเทพ ใน จ.เชียงใหม่ ว่า เป็น ขั้นตอนของธนารักษ์จังหวัด ที่จะมีการเข้าไป รังวัดพื้นที่ให้ชัดเจนแยกระหว่างเขตที่เป็น พื้นที่ป่า โดยในพื้นที่ป่าดังกล่าว ห้ามคนเข้าไป อยู่อาศัย แต่จะมีการก่อสร้างและส่งมอบตาม แผน จะมีการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับมาสมบูรณ์ และเขตที่นอกพื้นที่ป่าที่ยังสามารถใช้งานได้ จากนั้นจะมีการสรุปข้อมูลส่งมายังกรม ส่วน กลาง ซึ่งส่วนกลางจะมีคณะทำงานร่วมหารือ ถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป